

จำแนกบัญชีข้อเสนอแนะ จำนวน ๓ สถานะ ประกอบด้วย (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๒ โดยให้หน่วยงานตอบกลับมาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๖๒

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ

หน่วยงาน กรมป่าไม้

๑ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน ....๒..... ข้อ				
เขต ๑ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี	๔) ประชาชนที่มารับการแจกจ่ายกล้าไม้ขาดความรู้ในการปลูกกล้าไม้แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้กล้าไม้เจริญเติบโตไม่เต็มที่ หรืออาจตายได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่า และเกิดการสูญเสียงบประมาณในการเพาะชำกล้าไม้	๓) ให้ ปม. โดยสถานีเพาะชำกล้าไม้ ให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่มาขอรับการสนับสนุนกล้าไม้เกี่ยวกับการเลือกกล้าไม้แต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ต้องการนำไปปลูก ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของกล้าไม้ และควรทำ QR code วิธีการปลูกและการบำรุงรักษากล้าไม้แต่ละชนิดแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาขอรับการสนับสนุนกล้าไม้เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการรอดตายของกล้าไม้ พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น และเป็นการใช้จ่ายงบประมาณการเพาะชำกล้าไม้ที่เกิดความคุ้มค่าสูงสุด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <a href="#">สำนักส่งเสริมการปลูกป่า</a> โดยในระหว่างที่ประชาชนมาติดต่อขอรับกล้าไม้ให้จัดเจ้าหน้าที่บรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดกล้าไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการปลูก จึงทำ QR code แนะนำวิธีการปลูกและบำรุงรักษากล้าไม้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และลงในไลน์กลุ่มของแต่ละสถานีเพาะชำกล้าไม้ โดยให้มีการแทรกองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้ผู้ขอรับกล้าไม้ทราบ รวมทั้งของความร่วมมือเพื่อการติดตามประเมินผลกับประชาชนที่รับกล้าไม้ไปปลูกด้วยอีกทางหนึ่ง	
เขต ๑ ๖ มี.ค ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสิงห์บุรี	๖) ศูนย์ป่าไม้จังหวัด กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานจังหวัดส่วนกลางในภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด มี	๔) ให้ ปม. พิจารณาทบทวนบางภารกิจของศูนย์ป่าไม้จังหวัดที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของสำนัก	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <a href="#">กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</a> กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการทบทวนภารกิจของศูนย์	

๑ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	<p>อำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง พบว่า ศูนย์ป่าไม้จังหวัด มีภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับภารกิจของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ) สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในฐานะผู้แทนกระทรวงในจังหวัด เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ ทั้ง ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และ (๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับผู้แทน สนง.ทสจ. ร่วมกันดำเนินการ</p>	<p>จัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และ สนง.ทสจ. (ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ) เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และ (๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับผู้แทน สนง.ทสจ. ซึ่งอาจขัดต่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้ดำรงตำแหน่งใดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ</p>	<p>ป่าไม้จังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแล้ว ภารกิจไม่ซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด เช่น การขออนุญาตประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมไม้ในส่วนภูมิภาค เป็นภารกิจของ ทสจ. สำหรับกรมป่าไม้ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบร่วมกับ ทสจ. โดยเดิมกรมป่าไม้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๑๓๗๓ ลว. ๒๘ มค. ๕๘ ขอให้จังหวัดประสานงานกับ สจป. พื้นที่ สจป.สาขา หรือศูนย์ประสานงานป่าไม้ในจังหวัดนั้นๆ ในการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นในการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔/๒๑๓๔ ลว. ๒ กพ. ๖๐ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ พ.ศ.๒๕๔๑ ขอให้จังหวัดประสานงานกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดโดยตรง ในการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปร่วมตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นในการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องผ่าน สจป.พื้นที่ และ สจป.สาขา ในลักษณะ Check balance เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ในกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภทตามนโยบายของรัฐ ในการขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภททุกกรณีแทน สจป. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านการให้บริการประชาชนสะดวกรวดเร็วขึ้น</p>	

๑.ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผลดีกับประชาชนและทางราชการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	
<b>๒. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ....๓..... ข้อ</b>				
๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา	๗) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล ยังไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินงานบริหารจัดการให้เป็นไปตามการตรวจสอบประเมินของ UNESCO และปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่จากผู้ที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนการขึ้นทะเบียนอุทยานธรณีโลก	๕) ให้ สจป.๑๓ (สงขลา) และ สทธ.เขต ๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมดำเนินงานป้องกันการบุกรุกและปรับปรุงป้ายสื่อความหมายในพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาน้อยซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และ ป่าเขาชุมทรัพย์) ที่ทรุดโทรมให้มีความมั่นคงถาวร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาระดับนานาชาติ และปัจจุบันมีการบุกรุกเพื่อทำสวนปาล์ม และร้านรับซื้อปาล์ม จึงขอให้ดำเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกได้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาให้คงสภาพเดิม สำหรับรองรับการประเมินของ UNESCO ใน ๔ ปี ประมาณปีพ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถอดถอนจากการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) ศูนย์ป่าไม้สตูล ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุ่งหว้า ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และ ป่าเขาชุมทรัพย์) แล้ว ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้สตูลที่ ทส ๑๖๒๖.๘๗/๔๕๕ ลว. ๓๑ พค. ๖๒ สำหรับผลการตรวจสอบจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป	
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	๓) ขาดการบูรณาการ ระหว่าง	๒) ให้ ปม. บูรณาการการ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด)	

๑ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
ณ กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร	กรมทรัพยากรธรณีกับหน่วยงาน ภาครัฐ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ประชาสังคม และความพร้อมของ พื้นที่ดำเนินการ	ทำงานร่วมกัน กับ ทธ. และ อส. ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การสำรวจพื้นที่ป่า เพื่ออนุรักษ์ ป้องกันพื้นที่ที่มีคุณค่าทางแหล่ง ธรณีวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา หากมีความจำเป็นต้องพัฒนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว หรือบริหารจัดการ จัดการพื้นที่ที่มีศักยภาพแร่ใน พื้นที่ป่า ให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศ	<a href="#">สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า</a> จะได้บูรณาการดำเนินการสำรวจพื้นที่ป่าร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้หน่วยงานต้น เรื่องได้ประสานดำเนินโครงการแจ้งมาที่ กรมป่าไม้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป	
เขต ๔ ๑๒ - ๑๔ มี.ค. ๖๒ ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์		๖) สจป.๑๐ สาขาเพชรบุรี จัดทำฐานข้อมูลและปรับ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดย จำแนกปริมาณงานในความ รับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น จำนวนและสถานภาพการ ดำเนินคดีด้านป่าไม้ พื้นที่จับกุม พื้นที่แปลงปลูกป่า เป็นต้น และ รวบรวมไว้บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้น ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และ เพื่อเป็นสถิติข้อมูลในการ ดำเนินงานต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) <a href="#">สจป.ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี</a> ฐานข้อมูลของแปลงปลูกป่าภาคเอกชน ปี ๒๕๖๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
<b>๓. ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน .....๑..... ข้อ</b>				
๗ - ๘ กุมภาพันธ์	๑) การพิจารณาเพิกถอนสิทธิ	๑) ปม. พิจารณาให้ความร่วมมือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) <a href="#">สำนักการอนุญาต</a>	

๑ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
<p>พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ณ จังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>การครอบครองที่ดินบางส่วนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมป่าไม้ได้</p> <p>๒) พื้นที่จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าจังหวัดพิษณุโลก ขาดความชัดเจนในสิทธิการครอบครองว่าเป็นของหน่วยงานใด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าให้ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมป่าไม้ได้</p>	<p>และคำแนะนำแก่ อสพ. ในขั้นตอนการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ และกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>เนื่องจากผลการเพิกถอนสิทธิการครอบครองที่ดินบางส่วนในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ออกจากการเป็นอุทยานแห่งชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.)</p>	

การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

การตรวจราชการประเภทที่ ๓ : การตรวจราชการตามภารกิจ กรมป่าไม้

รวมจำนวน ๙ ข้อ ดำเนินการได้ จำนวน ๕ ข้อ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ ข้อ

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	สรุปข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจ ราชการ ปี ๒๕๖๓
เขต ๑ ๑๘ เม.ย ๒๕๖๒ ณ จังหวัดชัยนาท	๑. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ของกรมป่าไม้ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๕,๐๐๐ บาท/ไร่ แบ่งเป็น ๕ ปี เป็นโครงการที่ประชาชนให้ความสนใจและมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก	๑. ให้ ปม. พิจารณาสันับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ เพิ่มขึ้นในปีต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ	การขอรับ งบประมาณดำเนิน โครงการฯ ระยะที่ ๒ เพิ่มขึ้นในปีต่อไป
๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด จันทบุรี ระยอง และชลบุรี	๒. การขอใช้ประโยชน์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ของจังหวัดส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนส่งผลให้การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความล่าช้า	๒. ขอให้ ปม. แจ้งสถานะการพิจารณาการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ หรือ พื้นที่อุทยานฯ ที่เป็นปัจจุบัน ให้ ทสจ. ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อสื่อสารและแจ้งผู้ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ฯ ทราบความคืบหน้าที่ถูกต้องตรงกัน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สำนักการอนุญาต มีระบบติดตามผลการอนุญาตของสำนัก และได้สร้างบัญชีผู้ใช้ให้กับหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานกับผู้ขออนุญาตทาง <a href="http://www.anuyart.forest.go.th">www.anuyart.forest.go.th</a>	
เขต ๑๒ ๑๓ มิ.ย ๒๕๖๒ จังหวัดกาฬสินธุ์	๓. การดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้บางหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังไม่ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และปรับข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน เช่น คดีด้านป่าไม้พื้นที่จับกุม พื้นที่แปลงปลูกป่า เป็นต้น	๓. ให้ สจป.๗ (ขอนแก่น) จัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยจำแนกปริมาณงานในความรับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น จำนวนและสถานภาพการดำเนินคดีด้านป่าไม้ พื้นที่จับกุม พื้นที่แปลงปลูกป่า เป็นต้น และรวบรวมไว้บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเป็นสถิติข้อมูลในการดำเนินงาน และสำหรับให้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่แปลงปลูกป่า อยู่ระหว่าง การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า ทั้งปลูกป่าภาครัฐ ปลูกป่าตามโครงการอื่นๆ โดยได้ประสานงานกับทางสำนักฯและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะได้อัพเดทในเว็บไซต์ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	สรุปข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจ ราชการ ปี ๒๕๖๓
<p>เขต ๑๑ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จ. นครพนม จ. มุกดาหาร และ จ.สกลนคร</p>	<p>๔. ปัญหาในการดำเนินการผนวก เพิ่มพื้นที่ป่าและการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการ นโยบายแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๔. <u>สจป.๖ (นครพนม)</u> ในการดำเนินการผนวกเพิ่มพื้นที่ป่า หากพื้นที่นั้นมีบ่อน้ำ ถนน ให้ผนวกเข้าไว้ คราวด้วยกัน เพื่อให้จังหวัดสามารถจัดสรร งบประมาณมาพัฒนาในเรื่องสาธารณูปโภค ได้โดยไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตใช้ ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้อีก</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขา นครพนม ได้ดำเนินการผนวกพื้นที่ป่า โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง กรมป่าไม้ที่ ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลผนวกพื้นที่อนุรักษ์ร่วมกับกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๓ แห่ง เนื้อที่ ๒,๗๕๓ ไร่ และได้ผนวกรวมถึงบ่อน้ำ ถนน ไว้คราว เดียวกันตามข้อเสนอแนะของ ผต.ทส.</p>	-
		<p>๕. <u>สจป.๖ (นครพนม)</u> ชี้แจงและสร้าง ความเข้าใจกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับ การผนวกเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อให้เห็นประโยชน์ ของการผนวกพื้นที่ และเมื่อชาวบ้านตกลง และยอมรับสภาพข้อเท็จจริงที่ระบุให้จัดทำ บันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกัน ปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขา นครพนม ได้ประชุมชาวบ้านที่โรงเรียนโครงการ ปลูกป่า ในพื้นที่ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ให้เข้าใจหลักการ วิธีการ ปลูกป่าตามทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา เรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ กรมป่าไม้</p>	-
		<p>๖. <u>สจป.๖ (นครพนม)</u> เตรียมความพร้อมการ ทำงานเชิงรุกภายใต้ พระราชบัญญัติ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ซึ่งจะมีการ จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดิน แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีโดยข้อมูลต้องมีความแม่นยำ ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ ประชาชนทราบภายใต้ พรบ. ฉบับใหม่นี้ด้วย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) สจป.ที่ ๖ สาขานครพนม อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-
		<p>๗. <u>สจป.๖ สาขานครพนม จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดสกลนคร</u> จัดหาพื้นที่ ขนาดพอเหมาะสมควรและการดำเนินการตาม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	-

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป. /จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	สรุปข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจ ราชการ ปี ๒๕๖๓
		ขั้นตอนให้สำเร็จทุกกระบวนการทั้ง ๓ คณะ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นโมเดลให้กับ พื้นที่อื่นต่อไป		
วันที่ ๓-๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่	๕. ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการข้าม ถนนให้กับ นักท่องเที่ยว	๘. ให้ ปม. เร่งรัดการพิจารณาอนุญาตให้ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ (ต้นยางนา) ที่ยืนต้นตายบนไหล่ทางหลวง หน้า อ.ส.พ. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการหัก โค่นเองตามธรรมชาติ	☑ อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างส่ง เอกสารให้กรมป่าไม้พิจารณา ซึ่งมีการขอข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา โดยได้ จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้ว	
เขตตรวจราชการ ที่ ๑๐ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุดรธานี	๖ การขออนุญาตใช้เข้าพื้นที่จาก ปม. ใช้เวลามากในการอนุญาตเข้าพื้นที่ ซึ่ง ปัจจุบันมีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังคงค้างอยู่ คือ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำน้ำพวน บ้านไทย สวรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ต.สร้างคอม อ.สร้าง คอม จ.อุดรธานี โดย สท.ภ.๓ (อุดรธานี) ได้ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ทำให้งบประมาณปี ๒๕๕๙ ไม่สามารถดำเนินการได้ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ติดตาม และทวงถามความก้าวหน้าในการอนุญาต การใช้พื้นที่โครงการตลอดเวลา	๙. ให้ ปม. พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำน้ำพวน บ้านไทย สวรรค์ หมู่ ๑๒ ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ตามหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด ๐๐๑๔.๓ /๒๐๕๕๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานผล การตรวจสภาพป่าบริเวณที่ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขออนุญาตใช้พื้นที่ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำน้ำพวน ท้องที่อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	☑ ดำเนินการได้ (รายละเอียด) ดำเนินการออกประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พร้อมทั้งมี หนังสือแจ้งจังหวัดอุดรธานี ที่ ทส ๑๖๐๒.๕๔/ ๕๔๑๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	